



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและทะเบียนประวัติ โทร. 02-6182323 ต่อ 1309,1316

ที่ นร 0203.04/ ๑1๑๐๑

วันที่ 11 สิงหาคม 2552

เรื่อง ขอส่งวารสาร กบข.

เรียน ผอ.สำนัก , ผอ.กอง และหัวหน้าหน่วยงาน

ด้วยสำนักงาน กบข. ได้จัดส่งข่าว กบข. จำนวน 1 ข่าว ให้ กปส. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการในสังกัดได้ทราบ รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. ในสังกัดได้ทราบต่อไป

(นางสาวกันยรัตน์ เทียงน้อย)

ร.อกจ.

ข่าว กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

เขียน กรมประชาสัมพันธ์ 026182376



กบข. เพิ่มทางเลือกวิธีการขอรับเงินคืน เน้นตอบรับทุกรูปแบบแผนการเงินวัยเกษียณของสมาชิก

กบข. เพิ่มทางเลือกวิธีการขอรับเงินคืน 5 รูปแบบ เพื่อให้สมาชิกวางแผนการใช้เงินให้สอดคล้องเหมาะสมต่อความจำเป็นของแต่ละคน

นางสาววริยา ว่างปรีชา รองเลขาธิการสายบริหารงานสมาชิก รักษาการ เลขาธิการ คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน กบข. ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพหรือออกจากราชการได้มีทางเลือกในการขอรับเงินคืนจาก กบข. 5 แนวทางด้วยกัน โดย **แนวทางที่ 1** สมาชิกสามารถขอรับเงินที่มีสิทธิได้รับทั้งจำนวนตามแบบเดิม **แนวทางที่ 2** สามารถขอโอนเงินที่มีสิทธิได้รับจาก กบข. ไปยังกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการออกจากงานหรือการชราภาพ **แนวทางที่ 3** ขอฝากเงินที่มีสิทธิได้รับให้กองทุนบริหารต่อ **แนวทางที่ 4** ขอทยอยรับเงินที่มีสิทธิได้รับคืนเป็นงวดๆ วดละเท่าๆ กัน ตั้งแต่ราย 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี โดยมีจำนวนเงินในแต่ละงวดไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท และ **แนวทางที่ 5** ขอรับเงินที่มีสิทธิได้รับบางส่วน ส่วนที่เหลือขอทยอยรับก็ได้โดย ณ วันที่ยื่นคำขอ สมาชิกจะต้องมียอดเงินในบัญชีสำหรับการบริหารต่อและการขอทยอยรับไม่ต่ำกว่า 35,000 บาท และเงินส่วนที่ขอทยอยรับจะต้องระบุขอรับเป็นรายงวด

สำหรับการเปิดโอกาสให้สมาชิก กบข. สามารถขอรับเงินคืนได้ทั้ง 5 แนวทางดังกล่าวนี้ก็เพื่อให้สมาชิกมีทางเลือกในการรับเงินคืนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับแผนการเงินของตนเองได้มากที่สุด เนื่องจากสมาชิกอาจมีความต้องการรูปแบบการดำเนินชีวิตภายหลังเกษียณที่ต่างกัน ทำให้มีผลต่อแนวทางการวางแผนการเงินจำนวนที่จะได้รับจากกองทุนเมื่อพ้นสมาชิกภาพที่แตกต่างกันด้วย อย่างไรก็ตามจากสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันที่ยังคงมีความผันผวน อาจส่งผลให้สมาชิกที่อยู่ระหว่างการเตรียมตัวเกษียณอายุราชการ หรือเตรียมพร้อมเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด (Early Retire) มีความกังวลในการนำเงินที่ได้รับจากกองทุนไปลงทุนทำธุรกิจ หรือ การนำเงินที่ได้รับจากกองทุนไปใช้จ่ายโดยไม่มีการเตรียมแผนการเงิน

ดังนั้นเพื่อช่วยเหลือสมาชิกให้มีเงินเพียงพอสำหรับการใช้จ่ายในวัยเกษียณ กบข. จึงเพิ่มทางเลือกในการขอรับเงินคืนให้แก่สมาชิก กบข. ที่พ้นสมาชิกภาพ ด้วยบริการทยอยขอรับเงินคืน ซึ่งสมาชิกสามารถฝากเงินให้ กบข. บริหารต่อเอง เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับผลประโยชน์ภายหลังจากเกษียณอายุราชการได้ โดยกองทุนซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการด้านการเงินพร้อมช่วยสมาชิกบริหารจำนวนเงินดังกล่าวต่อไปตามกรอบนโยบายอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ สมาชิก กบข. สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ กบข. ที่ [Error! Hyperlink reference not valid.](#) ข้อมูลสมาชิก หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. โทร. 1179 กด 6